

# Thực trạng nghề và làng nghề

Những năm qua, nghề và làng nghề trong tỉnh vẫn được duy trì và phát triển. Năm 2000, toàn tỉnh mới có 82 làng nghề, năm 2005 có 193 làng nghề, năm 2010 có 229 làng nghề và đến hết năm 2016 có 247 làng nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận. Như vậy, số làng nghề ngày càng tăng, tuy nhiên, theo đánh giá của các địa phương, hiện nay, rất nhiều làng nghề truyền thống đã bị mai một, không đáp ứng các tiêu chí về làng nghề.



Nghề may phát triển ở hầu hết các địa phương thu hút nhiều lao động từ các làng nghề truyền thống.

Có thể khẳng định nghề và làng nghề đã góp phần không nhỏ vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở các địa phương. Toàn tỉnh hiện có 191/285

xã, phường, thị trấn có làng nghề, giá trị sản xuất khu vực nghề tăng ngày càng cao. Cụ thể năm 2010 đạt 2.520 tỷ đồng, năm 2015 đạt 8.218 tỷ đồng, năm 2016 ước đạt 8.450 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ trọng nghề trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm do các doanh nghiệp, cơ sở trong làng nghề chuyển vào khu, cụm công nghiệp tập trung và có nhiều dự

án lớn đầu tư vào tỉnh đã đi vào hoạt động. Giá trị sản xuất làng nghề tăng hàng năm đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ngoài ra, nghề và làng nghề đã tạo việc làm cho khoảng 150.000 người có thu nhập bình quân từ 2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Nghề và làng nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn. Ở những nơi có nghề, làng nghề phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, nhiều phong tục tập quán truyền thống của nhân dân được khôi phục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển nghề và làng nghề của tỉnh thời gian qua

vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Nghề, làng nghề mới phát triển theo chiều rộng, chưa theo chiều sâu và chưa thật vững chắc. Quy mô làng nghề nhỏ, sản xuất phân tán, chưa có nhiều làng nghề quy mô lớn. Sản phẩm làng nghề còn đơn giản, mẫu mã chưa phong phú, chất lượng và sức cạnh tranh thấp. Phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề thiếu vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh do gặp nhiều khó khăn trong công tác vay vốn. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề còn thiếu thông tin về kinh tế, khoa học công nghệ, thị trường. Một số đơn vị làm hàng xuất khẩu không ký trực tiếp với khách hàng nên bị ép giá và chưa chủ động được thị trường. Việc ứng dụng và kết hợp giữa thiết bị, công nghệ truyền thống với thiết bị công nghệ hiện đại ở các làng nghề còn hạn chế, chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao.

Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều làng nghề truyền thống của tỉnh đã bị mai một do cạnh tranh gay gắt về nguồn lao động ở các khu, cụm công nghiệp tập trung nhất là ngành công nghiệp dệt may và sản xuất da giày phát triển. Mặt khác, nghề truyền thống đòi hỏi tích trữ kinh nghiệm lâu năm để

làm thì nay nghề may chỉ cần học trong 3 tháng đã có thể làm được, lại có lương cao. Hơn nữa, do tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, các sản phẩm thay thế ngày càng nhiều nên nhiều làng nghề không có đầu ra sản phẩm. Điển hình như sản phẩm rổ rá của làng nghề xã Hồng Châu (Đông Hưng) đến nay không còn thị trường bởi đã được thay thế bằng sản xuất công nghiệp. Mặt khác, hàng hóa của các nước tràn vào nhiều nên sản xuất trong nước bị kém đi do mặt hàng của làng nghề khó cạnh tranh, giá cao, mẫu mã đơn điệu.

Theo chủ trương định hướng phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và đến năm 2030 sẽ tiếp tục duy trì phát triển các nghề, làng nghề truyền thống. Có chính sách để bảo tồn và phát triển nghề, đào tạo, chuyển giao nâng cấp nghề truyền thống, đặc biệt là chính sách đối với nghề nhân, thợ giỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường. Cùng với đó sẽ khuyến khích và có chính sách ưu tiên các sản phẩm làng nghề truyền thống đăng ký xây dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

THU THÚY

## ► Triển khai công tác y tế quý II/2017

Sở Y tế và tổ chức hội nghị đánh giá công tác y tế 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý II/2017. 3 tháng đầu năm, hệ thống y tế dự phòng đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Các chương trình y tế có mục tiêu tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó chương trình tiêm chủng mở rộng đã duy trì tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng trên 99%. Trong quý, các đơn vị khám chữa bệnh duy trì tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu và khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong khám chữa bệnh không có tai biến nghiêm trọng xảy ra.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2017, ngành Y tế tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó chú ý các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa; chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Sở Y tế tiến hành đánh giá để án thí điểm khám chữa bệnh theo yêu cầu để nhân ra diện rộng; các đơn vị khám chữa bệnh tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ y tế; tiến hành rà soát hoàn thiện và bảo đảm sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bão, lũ và thảm họa năm 2017 tại các đơn vị...

HÀ DUNG

## ► Bảo Việt nhân thọ Thái Bình ra mắt sản phẩm mới

Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Bình vừa tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới "An bình thịnh vượng" và hội thảo sẵn sàng tài chính đối phó với bệnh hiểm nghèo.

Bảo Việt nhân thọ Thái Bình hiện đang triển khai hơn 50 sản phẩm chính, 20 sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe và tích lũy tài chính. Sự ra đời của sản phẩm "An bình thịnh vượng" nhằm bổ sung thêm giải pháp ưu việt phòng ngừa rủi ro bệnh tật. Tham gia sản phẩm "An bình thịnh vượng", khách hàng sẽ được hưởng 200% số tiền bảo hiểm khi mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng và 400% số tiền bảo hiểm đối với trường hợp tử vong do tai nạn khi tham gia cùng sản phẩm bổ trợ; miễn phí bảo hiểm khi xảy ra rủi ro, hỗ trợ 1.000 ngày nằm viện với quyền lợi tối đa đến 260% số tiền bảo hiểm. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm còn được hưởng lãi chia cuối hợp đồng và bảo tức hàng năm.

Tại lễ ra mắt, Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Bình đã chi trả bảo hiểm cho 5 khách hàng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

MINH HƯƠNG

## ► Thái Thụy vô địch giải bóng đá U11 tỉnh năm 2017

Sáng ngày 9/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc giải bóng đá U11 tỉnh năm 2017.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, đoàn kết với 10 trận đấu, 61 bàn thắng, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp và những trận đấu hấp dẫn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển U11 Thái Thụy, giải nhì cho đội tuyển U11 Hưng Hà, giải ba cho đội tuyển U11 Vũ Thư, hai giải khuyến khích cho đội tuyển U11 Quỳnh Phụ và đội tuyển U11 Đông Hưng; trao giải thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Việt Đức (đội tuyển U11 Hưng Hà).

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng đá, rèn luyện thể thao ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng bóng đá cho tỉnh, chuẩn bị lực lượng tham gia giải bóng đá U11 toàn quốc năm 2017.

THẢO TIÊN

# Mặc dù gặp nhiều biến thời tiết phức tạp nhưng trong những ngày qua, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2017 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, triệt để, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Những tháng đầu năm là dịp diễn ra nhiều lễ hội, nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển động vật, các sản phẩm từ động vật tăng mạnh, cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển. Mặt khác, tình hình dịch cúm gia cầm bùng phát ở một số địa phương như Nam Định, Cao Bằng, Cần Thơ, Quảng Ngãi... nên nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sản xuất, sức khỏe nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, UBND tỉnh đã phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1/3 đến ngày 31/3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên

# Thiết lập "lá chắn" bảo vệ đàn vật nuôi

truyền đến toàn thể nhân dân thấy được tính chất đặc biệt nguy hiểm của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Cùng với đó, Sở huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ các xã, phường, thị trấn và hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện. Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêu độc, khử trùng để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật và phương tiện.

Có quốc lộ chạy qua nên việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua địa bàn huyện Quỳnh Phụ tiêu thụ và ngược lại rất lớn và phức tạp. Hiện toàn huyện có 149.680 con gia súc, 1.855.300 con gia cầm. Ông Vũ Minh Hải, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Huyện đã tích cực tuyên truyền đến các xã, thị trấn về tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; sử dụng gần 90 tấn vôi bột, 2.597 lít hóa chất để tiêu độc, khử

trùng tại các vùng chăn nuôi tập trung, các trang trại, gia trại lớn, nơi công cộng, các tuyến đường giao thông, khu chôn lấp rác thải... Đồng thời, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Nhìn chung, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện được thực hiện quyết liệt, nhất là tại các xã giáp ranh với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Là xã có bến đò ngang nối với huyện Ninh Giang (Hải Dương), An Khê (Quỳnh Phụ) luôn chủ động thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Ông Đỗ Thanh Quý, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã sử dụng 107 lít hóa chất, 1,5 tấn vôi bột, thành lập từng đội để thực hiện phun vệ sinh tiêu độc, khử trùng, lập chốt

kiểm soát tại bến đò, từng thôn tổ chức kiểm tra, ký cam kết với các chủ bến đò, các hộ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành phun và rắc vôi bột ở những nơi chăn nuôi và buôn bán gia súc, gia cầm, bến đò... Bà Lại Thị Nhân ở xã An Khê cho biết: Nhiều năm chăn nuôi gà đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, khi thời



Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn (Quỳnh Phụ).

tiết diễn biến phức tạp, mưa phùn, độ ẩm không khí cao làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, đồng thời là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao. Để bảo vệ đàn vật nuôi, tôi tự mua thuốc khử trùng về để phun toàn bộ chuồng trại mỗi tuần một lần. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên quét dọn sạch sẽ trong và xung quanh chuồng nuôi, thu gom phân, rắc vôi bột ở lối đi. Việc thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng kèm theo bổ sung chế độ ăn hợp lý đã giúp đàn vật nuôi của bà Nhân từ nhiều năm luôn phát triển tốt, không lây nhiễm dịch bệnh.

KHÁNH HÀ

## THÁI THUY

# Phun trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân

Những ngày gần đây, thời tiết diễn biến bất thường đã tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên lúa xuân. Vì vậy, ngành Nông nghiệp Thái Thụy đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện lúa có tỷ lệ nhiễm bệnh từ 3 - 5% số lá trở lên thì phải phun thuốc phòng, trừ ngay, tránh lây lan trên diện rộng.

Xã Thụy Dương gieo cấy hơn 220ha lúa xuân, cơ cấu giống gồm: BC15 chiếm hơn 60%, còn lại là giống lúa lai. Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Lai Triều cho biết: Vụ xuân này, gia đình tôi cấy hơn 8 sào lúa, đều là giống BC15. Đến thời điểm lúa đẻ nhánh, tôi thường xuyên thăm đồng, theo dõi phát sinh của sâu bệnh để phun trừ kịp thời. Theo khuyến cáo của HTX, tôi đã phun thuốc phòng, trừ đạo ôn cho toàn bộ diện tích lúa của gia đình từ 3 ngày

trước. Hôm nay, tôi ra đồng kiểm tra lại thấy tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm. Theo ông Lê Quý Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Dương, do làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ, đến nay, lúa xuân của địa phương phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ. Tuy nhiên, trên một số giống lúa BC15 hiện xuất hiện bệnh đạo ôn, nơi cao từ 10 - 15% số lá nhiễm bệnh. Trước tình hình trên, HTX đã đôn đốc, hướng dẫn người dân tổ chức phun thuốc phòng,

trừ theo quy định, qua đó khống chế được bệnh không lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, tình trạng chuột phá hoại lại đang có chiều hướng gia tăng nên HTX đang tuyên truyền, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống chuột phá hoại lúa như căng túi nilon, đánh bẫy quanh ruộng và đặt thuốc.

Vụ xuân này, huyện Thái Thụy gieo cấy hơn 12.900ha lúa. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc bón thúc cho lúa, lúa đại trà đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rõ, lúa gieo thẳng bắt đầu đẻ nhánh. Ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Điều kiện thời tiết vụ xuân năm 2017 tương đối thuận lợi nên lúa sinh trưởng tốt và phát triển đồng đều. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thời tiết liên tục có mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm không khí cao, ánh sáng thiếu là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại lúa, đặc biệt trên một số giống lúa nhiễm như: BC15, nếp thơm, lúa

Nhật... Để chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn, Phòng đã tăng cường cán bộ chuyên môn, phối hợp với các HTX DVNN kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo nông dân phát hiện sớm bệnh đạo ôn để phun thuốc phòng, trừ. Đồng thời, hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật để hạn chế bệnh lây lan. Các diện tích lúa xuân bị bệnh phải được giữ nước thường xuyên, không bón đạm đơn, không phun thuốc kích thích sinh trưởng. Sau khi phun thuốc từ 5 - 7 ngày kiểm tra lại nếu còn vết bệnh tiếp tục phun trừ đợt 2. Cùng với đó, Trạm Khuyến nông huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng và kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng cường công tác điều tra, dự tính diễn biến phát sinh của sâu bệnh để khuyến cáo người dân tổ chức phun trừ kịp thời.

TRẦN TUẤN



▲ Phun trừ bệnh đạo ôn.

► Làm sạch cỏ giúp lúa xuân phát triển tốt.

